



สรุปผลการประชุมความร่วมมือ
European Commerce Registers' Forum (ECRF)
และ
การประชุมหารือกับหน่วยงานจดทะเบียนของอิตาลี
(Italian Business Register)

ระหว่างวันที่ ๒-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สรุปผลการประชุมความร่วมมือ European Commerce Registers' Forum (ECRF)
และการประชุมหารือกับหน่วยงานจดทะเบียนของอิตาลี (Italian Business Register)

ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

เมื่อวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ European Commerce Registers' Forum (ECRF) ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหัวหน้าคณะ เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจและการพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจกับผู้แทนจากหน่วยงานจดทะเบียนของประเทศสมาชิก ECRF ทั้งนี้ การประชุม ECRF มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนธุรกิจในภูมิภาคยุโรป เพื่อพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการค้า อุตสาหกรรม และการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นธุรกิจให้มีความโปร่งใส และพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ลดอุปสรรคและภาระในการประกอบธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดภายในของสหภาพยุโรป โดยเปิดโอกาสให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าร่วมการประชุมด้วย

ในปี ๒๕๕๗ นี้ ECRF ได้กำหนดประเด็นหลักในการประชุม เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของระบบจดทะเบียนธุรกิจต่อการสนับสนุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ความโปร่งใสของการตลาด และความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการรับประกันคุณภาพ ความมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืนของระบบ และนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องว่าการจดทะเบียนธุรกิจถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งผลต่อการประกอบกิจกรรมการค้าและการพาณิชย์ต่างๆของผู้ประกอบการ อาทิ การตั้งบริษัทใหม่ การสร้างงาน เพิ่มการลงทุนในประเทศ รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และ SMEs นอกจากนี้ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจยังมีหน้าที่สำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลธุรกิจให้มีคุณภาพและมีความถูกต้อง เนื่องจาก ข้อมูลธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าของประเทศ ข้อมูลดังกล่าวควรเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการขอ/เข้าดูข้อมูลดังกล่าว (Open and Free) หลายๆประเทศได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่ดี โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ ซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลนั้นๆ



จากการประชุม พบว่า แต่ละประเทศต่างออกนโยบายต่างๆในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศของตน เช่น การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียน ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศ หรือ อิตาลี สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ที่กำหนดให้การจัดตั้งธุรกิจสามารถกระทำได้ โดยบุคคลเพียงคนเดียว อันเป็นการสนับสนุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป นอกจากนี้ บางประเทศยังได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจดทะเบียน เช่น การใช้ระบบ email แจ้งกลับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการจดทะเบียนหรือการแก้ไขรายการทางทะเบียน หรือทุกครั้งที่มีการยื่นเอกสารอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ เช่น บราซิล สวีเดน ลัตเวีย เอสโทเนีย หรือการรับรองลายมือชื่อและเอกสารว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง โดย Notary Public ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัททางอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย สามารถยืนยันตัวตนของผู้จดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เช็ก อิตาลี



นอกจากนี้ ผู้แทนกรมยังได้เข้าพบผู้แทนของหน่วยงานจดทะเบียนของอิตาลี (Italian Business Register) เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนธุรกิจของอิตาลี การให้บริการด้านการจดทะเบียน และการพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการ หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ อีกด้วย ซึ่งการจดทะเบียนธุรกิจของอิตาลี อยู่ในความรับผิดชอบของ The Italian Business Register ซึ่งอยู่ภายใต้หอการค้า (Chambers of Commerce) ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ การจดทะเบียนธุรกิจจะต้องกระทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ โดยผู้จดทะเบียนจะต้องยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนต่อ Notary Public เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึงการยืนยันตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนก่อน และ Notary Public จะจัดส่งข้อมูลคำขอจดทะเบียนมายังหอการค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้หอการค้านำข้อมูลจดทะเบียนเข้าระบบส่วนกลางต่อไป



ในส่วนของจำนวนการโต้แย้งหรือคัดค้านการจดทะเบียนในอิตาลีนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีดังกล่าว ผู้ร้องจะต้องนำเรื่องไปฟ้องต่อศาลซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งศาลจะมีอำนาจในการเพิกถอนคำขอจดทะเบียนได้

จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้แทนกรมได้รับทราบถึงแนวทางในการจดทะเบียนธุรกิจและมาตรการในการพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงและพัฒนา การบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระดับสากลต่อไปได้ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกรมกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาาระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน เพื่อให้การจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น รักษาหรือพัฒนาอันดับความยาก-ง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของไทย ตามรายงานของธนาคารโลก ให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเริ่มต้นธุรกิจ การลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

สำนักทะเบียนธุรกิจ

มิถุนายน ๒๕๕๗